



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 29

ประจำเดือนกันยายน 2559

ในเดือนกันยายน 2559 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. โครงการการประเมิน SME โดย EU FLEGT Facility

Mr. Peter Viehbeck ผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจ จาก EU FLEGT Facility เข้าพบนายบรรจง วงศ์ศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ไทย-อียู เฟล็กที เพื่อแนะนำโครงการการประเมิน SME ซึ่งได้รับเงินทุนจาก Swedish International Development Agency (Sida) เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) และเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในการจัดการกับอุปสรรคของบริษัทค้าไม้ในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจของแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า FLEGT Voluntary Partnership Agreements (VPAs)

ในขั้นแรกนั้น โครงการจะเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลสำคัญ โดยประเมินผลจากแต่ละภาคส่วนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า ไทย และเวียดนาม โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบของข้อตกลง VPA ต่อผู้หญิงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับประเทศกำหนดแนวทางในการรับประกันว่า วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และเกษตรกรรายย่อยจะสามารถเข้าร่วมการนำเคลื่อนที่ไม้ตามที่ได้บัญญัติไว้ในระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ได้ง่ายขึ้น

2. โครงการ “การทดสอบย่อยภาคสนาม (Mini-field test)” ของร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ภายใต้การจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ FLEGT

โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมจากทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสหภาพยุโรป โดยผู้เข้าร่วมฝ่ายไทยประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วนคือ สถาบันป่าไม้ยุโรป (European Forest Institute) ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เข้าร่วมทดสอบ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทางในการปรับปรุงนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย อธิบายการทำงานของตัวตรวจพิสูจน์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ ตลอดจนเตรียมการการทดสอบภาคสนามในการจัดทำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายให้สมบูรณ์ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นภายใต้เอกสารช่องว่างโดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ในการทดสอบย่อยภาคสนามดังนี้

- สมาชิกสหกรณ์สวนป่า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- สำนักงานพื้นที่ของกรมป่าไม้ ณ สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที
ครั้งที่ 29
ประจำเดือนกันยายน 2559

ในเดือนกันยายน 2559 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

- ด้านป่าไม้กบิลันท์บุรี จ.ปราจีนบุรี
- โรงงานแปรรูปไม้บริษัทสินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

3. การประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจกับสถาบันป่าไม้ยุโรปครั้งที่ 1/2559

การประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) กับสถาบันป่าไม้ยุโรป ครั้งที่ 1/2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ มีคณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 คน โดยมี นายสภสิทธิ์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศเป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมทางเทคนิคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในประเด็นข้อคิดเห็นของสหภาพยุโรปต่อร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย

นอกจากนี้ผู้แทนฝ่ายไทยและฝ่ายสหภาพยุโรปร่วมกันรายงานความก้าวหน้า/สถานการณ์ของกระบวนการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับสรุปผลโครงการ “การทดสอบย่อยภาคสนาม (Mini-field test)” ของร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ภายใต้การจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ FLEGT ให้คณะทำงานฯ รับทราบโดยสังเขป